



จดหมายข่าว

พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9

www.rmu.ac.th

ปีที่ 50 ฉบับที่ 008 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2565

มรม.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (ทุกวันพุธ)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 (เวลา 06.00 น. ทุกวันพุธ) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอริยะประเพณีการตักบาตร ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ ประกอบด้วย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะครุศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, กองกลาง

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา, กองคลัง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักบริการวิชาการ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ, กองนโยบายและแผน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, โรงเรียนสาธิต, กองบริหารงานบุคคล

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ฯ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ, กองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, กองกลาง

วันที่ 7 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา, กองคลัง

วันที่ 14 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักบริการวิชาการ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ, กองนโยบายและแผน

วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, โรงเรียนสาธิต, กองบริหารงานบุคคล

วันที่ 28 กันยายน 2565 คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ฯ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ, กองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทาน โดยมีพระสงฆ์จากวัดในเขตจังหวัดมหาสารคาม รับผิดชอบบาตตลอดเทศกาลเข้าพรรษา

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว



มรม. ร่วมกับ วช. สร้างวิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์นิรุฒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.ไชยยงค์ สกุลไทย รองอธิการบดีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 THAILAND RESEARCH EXPO 2022 โดยมีนางสาววิภาวดี ตีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนาม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะและเครื่องมือวิศวกรสังคม ด้วยการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยมุ่งให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ได้แก่

มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ด้วยการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ และเพื่อพัฒนาวิศวกรสังคมให้มีทักษะ 4 ประการ คือ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสานงาน และนักสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น

ในการนี้ทั้งสองหน่วยงานมีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันในการสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะ วิศวกรสังคม ในการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้หลักสูตรและรูปแบบการดำเนินงาน ภายใต้โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ที่ วช. กำหนด ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จะให้การสนับสนุนโครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

คณะกรรมการส่งเสริมเครือข่ายวิจัยวิศวกรสังคมด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย การเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลงาน และให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามความเหมาะสม และมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนและความร่วมมือ โดยการใช้โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในการสร้างนวัตกรรมต้นแบบดำเนินการภายใต้แผนการดำเนินงานตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม” และสนับสนุน อำนวยความสะดวก ในการจัดฝึกอบรมในพื้นที่ของสถาบันการศึกษาหรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ มีนายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี ประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน

